

# ต้นตลาดยางอาเซียนโลหะสต็อก

## เอกชนผิดหวังต่างคนต่างพาย/ข้างที่เฟกต์เร่งดันซื้อขาย

ก.เกษตร เตรียมโลหะยาง 3.1 แสนตัน เทรดขายผ่านตลาดยางพาราของภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นโอกาสต้นตลาดแจ้งเกิดใหม่ 26 ก.ย.นี้ ด้านนักลงทุนผิดหวัง-เหนื่อยใจกระทรวงต่างฝ่ายต่างทำ ไม่เป็นผลดีกับอนาคตยางพาราของไทย ขณะที่เฟกซ์ เตรียมคลอดแพ็คเกจจูงนักลงทุนเอเฟท ช่วงเปลี่ยนผ่าน จับมือสถาบันการเงิน อັพสภาพคล่องให้ เผยไม่ได้นั่งนอนใจ ต้องใช้เวลาเพิ่มไวลุ่ม

นายเชษฐา มีมั่งคั่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นอดีตบริษัทโบรกเกอร์ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(เอเฟท) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำยางพาราในสต็อกจาก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวน

175,807 ตัน และในโครงการสร้างมูลค่ากันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 142,732.775 ตัน รวม 318,539.775 ตัน นำมาขายในตลาดยางพาราของภูมิภาคอาเซียน(Remgional Rubber Market: RRM)

"เดิมตลาดนี้ เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้พยายามที่จะผลักดันการจัดตลาดกลางยางพาราของ

อาเซียน สมัยคุณเป็ดพิงค์ ฟิงบุญ ณอยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้การบ้านแต่ละประเทศไปจัดตั้งกันเอง ต่างคนต่างทำไปก่อน ส่วนฝ่ายไทย กระทรวงเกษตรฯ ก็พยายามจะดันให้แจ้งเกิดให้ได้ และมีแนวคิดที่จะนำยางในสต็อกรัฐบาล 3.1 แสนตันมาเทรดขาย ถือเป็นโอกาสแจ้งเกิดใหม่ของตลาดอีกครั้งมองน่าจะโปร่งใส"

นายเชษฐา กล่าวว่า ความคิดนี้ดีแต่ไม่เข้าใจ ทำให้ตลาดซื้อขายยางไม่รวมกันไปเลย ก่อนหน้านั้นกระทรวงพาณิชย์ ก็ทำตลาดเอเฟท แต่รัฐบาลก็กำลังจะควบรวมเอเฟทเข้ามาซื้อขายในบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มาถึงตรงนี้ก็กลายเป็นที่เฟกซ์ และกระทรวงเกษตรฯ

จะตลาดขึ้นใหม่อีก เพราะจริงๆ แล้วถ้ารวมข้อดีข้อเสียทั้ง 3 ตลาด เชื่อว่าจะไม่น้อยหน้าตลาดไซคอม ของสิงคโปร์ที่ซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งที่สิงคโปร์ไม่ได้ปลูกยาง ดังนั้นถ้าไม่มีรีบผลักดันให้เทียบ

### ผลการดำเนินงานใน 2 โครงการแทรกแซงยางพาราของรัฐบาล

โครงการ	ปริมาณยางที่รับซื้อ (ตัน)	ราคาซื้อเฉลี่ย (บาท/กก.)	จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท)	ยางที่ขายแล้ว (ตัน)	ยอดขาย (ล้านบาท)	สต็อกคงเหลือ (ตัน)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	213,512.09	98.95	21,126.65	1,423.21	44.27	175,807
2. โครงการสร้างมูลค่ากันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	148,799.25	59.75	8,809.29	335.43	61.43	142,732.775
<b>รวม</b>						<b>318,539.775</b>

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม



เท่าจะทำให้เราเสียเปรียบการค้าอย่างมาก

ขณะที่ ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการทีเพกซ์ กล่าวถึงทิศทางสินค้าเกษตรประเภทยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่มาซื้อขายในตลาดเข้าเดือนที่ 2 ยังต้องใช้เวลาให้นักลงทุนมีความคุ้นเคยมากกว่านี้ ทางตลาดเองก็ได้นั่งนอนใจ ได้มีการเรียกบริษัทใหญ่ที่เคยเทรดในเอเฟทเข้ามาซื้อขาย แต่ในช่วงแรกนี้ยังมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่เข้ามาเริ่มซื้อขายใหม่ในตลาด ส่วนนักลงทุนที่มาจากตลาดเอเฟท กำลังช่วยหาผู้ดูแลสภาพคล่องให้ ไม่ได้นั่งนอนใจ พร้อมช่วยเหลือเต็มที่ แต่ต้องใช้เวลา ขณะเดียวกันทีเพกซ์จะจัดอบรมให้กับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดได้มีความรู้ความเข้าใจในสินค้านี้มากขึ้น เชื่อว่าในอนาคตไม่นานจะมีการเพิ่มโวลุ่มในการซื้อขายยางพาราได้อย่างแน่นอน

ด้านนายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง (สวย.) เผยว่า ตลาดซื้อขายยางพารา ทั่วไปเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้า และจะมีการส่งมอบจริง จะต่างจากของตลาดเอเฟท กับตลาดทีเพกซ์ ที่มีการส่งมอบจริงน้อยมาก และจะมีการกำหนดราคาซื้อขายแบบเอฟโอบี โดยใช้สำนักงานที่องค์การสวนยางเดิม ตั้งเป็นสำนักงานขึ้นมา จะเปิดตลาดในวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ จะถึงนี้ โดย ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัว



## ‘ดร.ธีธัช สุขสะอาด’ เร่งขับเคลื่อนปัญหายาง ทั้งระบบ

ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการผลิตยางพารา พื้นที่ภาคอีสาน เข้าสู่ตลาดอินโดจีน นำสื่อลงพื้นที่ ชมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง “บุรีรัมย์” แปรรูปผลิตจากยาง พลิกวิกฤติราคาขาย เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้



ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตยางพารา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราหลากหลายรูปแบบ ตามนโยบายการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านยางพาราอย่างครบวงจร เพื่อให้สามารถตอบสนองกับนโยบายภาครัฐบาลในการเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ประตูการค้าขายพาราของตลาดอินโดจีน หรือ CLMV ในกลุ่ม Asean ซึ่งเป็นโอกาสทางการค้า โดยอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์

ของไทย การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยางพาราที่มีศักยภาพของภูมิภาค Asean

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่า ปัจจุบันการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจนทำให้ “ยางพารา” กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราดีขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยและปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้ำยางพาราปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 236,370 ไร่ สามารถให้ปริมาณผลผลิตน้ำยางประมาณ 48,974 ตัน ถือเป็นปริมาณผลผลิตน้ำยางพาราที่สูงมากกว่าพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ อยุ่อย่างครบวงจรได้เล็งเห็นศักยภาพด้านการผลิตน้ำยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้านยางพาราในรูปแบบต่างๆ อาทิ การรับซื้อน้ำยางสดยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย การแปรรูปผลผลิตน้ำยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นยางแผ่นรมควัน ยางเคพร การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเหมือนยางพารา ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 104 กลุ่ม มีสมาชิก รวมทั้งหมด 5,944 ราย มีพื้นที่ปลูกยาง รวม 145,532 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งจังหวัด

โดยเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.สหกรณ์คูเมือง จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปสหภาพทราย ลำเจ็ท จำกัด 3.สหกรณ์น้ำองุ่น สวนยางสหภาพทรายลำเจ็ท 4.สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตร สตีจ จำกัด

6.สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด 7.สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด และ 8.สหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด การยางแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจในบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจรให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดกับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเกิดการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจรและเป็นระบบ โดยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินตามนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรจนประสบความสำเร็จหลายกลุ่ม

นายธีชัย กล่าวด้วยว่า หลักของชาวสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ยังไม่มีการแปรรูป ส่วนใหญ่จะขายไม้ยางสดและยางก้อนถ้วย จึงถูกตรรกา

ถือเป็นภาระยกระดับคุณภาพการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน และสามารถสร้างอำนาจต่อรองในตลาดยางพารากับบริษัทผู้รับซื้อโดยตรง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการปันผลเฉลี่ยคืนหลังจากขายไม้ยางสดผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นยางแผ่นแล้ว โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาตลาดกลางรับซื้อไม้ยางสดโดยตรงเฉลี่ย กิโลกรัมละ 4-5 บาท ที่สำคัญเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลา ลดต้นทุนแรงงานผลิตยางแผ่น

**การยางแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการยางพาราอย่างเป็นระบบ**

ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนการสร้างโรงอบและรมยาง จนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



มาตลอด ซึ่งการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรยางพาราเพื่อรับซื้อไม้ยางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพาราและเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์ราคายางพาราผันผวน ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาดประเทศจีน มีความต้องการยางเครพมากขึ้น แต่ยังมีผู้ผลิตน้อยราย เพราะวิธีการผลิตยางเครพแบบแผ่นบาง จะต้องมืองค์ความรู้และลงทุนซื้อเครื่องจักร ทางการยางแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นช่องทางทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของเกษตรกรและจะหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการผลิตของเกษตรกรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ต้นนายสมปอง ชำนิง ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด อยู่ในการควบคุมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งเดียวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รวบรวมไม้ยางดิบมาทำแผ่นรมควัน และจัดหาลาดจำหน่ายอย่างครบวงจร

# เตลีพิวส์

ปีที่: - ฉบับที่: 24448

วันที่: จันทร์ 19 กันยายน 2559

Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 22(บน)

## ทางออก ทางรอดวิกฤติยางพาราไทย



สวนยางพารา



ยางก้อนถ้วย



สถานการณ์ราคายางพาราของไทยในปัจจุบัน ที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับราคาประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับยางแผ่นดิบ มีสูงขึ้นมาบ้าง ลดลงบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก แม้จะมีปัจจัยบวกมากระตุ้นบ้าง แต่ก็มีปัจจัยลบ เช่น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้รับซื้อยางรายใหญ่ของไทย ราคายางดิบในตลาดโลกตกลง เป็นต้น

นายสมบุรณ์ พุกยามาศศักดิ์ กรรมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผู้แทนผู้ประกอบการยาง กล่าวว่า ในอุตสาหกรรมยาง เช่นนี้ กยท. ต้องมีบทบาทในการแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งขณะนี้ปราชญ์ชาวบ้านสามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราได้ถึง 350 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาหรือหาทางเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องขายยาง เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้อย่างน้อย 300 กิโลกรัมต่อไร่ หากเกษตรกรสามารถทำได้ แม้ยางพาราราคาตกต่ำเหลือแค่ 30-40 บาทต่อกิโลกรัม ก็สามารถอยู่รอดได้

ด้าน นายชินกร ศรีโพธิ์ รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เกษตรกรจะต้องพัฒนาตัวเอง หาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตให้ได้ เพราะราคายางเป็น

ไปตามกลไกของตลาด ซึ่งในปัจจุบันความต้องการใช้ยางก็ยังมีอยู่ บริษัทผู้ผลิตล้อยางรายใหญ่ ๆ ในประเทศ ก็ยังมีการลงทุนเพิ่ม หรือแม้แต่ล้อยางของประเทศจีนที่ถูกลำโพงอเมริกา ห้ามนำเข้า ก็หันมาลงทุนในประเทศไทยแทน จะเป็นอย่างนี้มีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม

ขณะที่ นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ กรรมการ กยท. ผู้แทนภาคเกษตรกรและประธานสมาคมเกษตรกร กล่าวว่า เกษตรกรชาวสวนยางจะมีความมั่นคงและสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ และค่อย ๆ พัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม



ยางแผ่นคุณภาพ

มีการแปรรูปยางค้อนเป็นค้อนไปจากการแปรรูปพื้นฐาน ท้าวไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยจะต้องศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องรู้ตลาดต้องการอะไร ซึ่ง กยท. พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในด้านความรู้ และงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ กยท.

ส่วน ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. มีแผนที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพยาง

ของไทยขึ้นสู่เกรด พรีเมียม ให้มีมาตรฐานที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะพัฒนาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือ พันธุ์ยางที่มีคุณภาพ การดูแลรักษา การให้ปุ๋ย จนถึงการผลิตยาง และการแปรรูปที่มีคุณภาพ จะมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่ง กยท. พร้อมให้การสนับสนุนนอกจากนี้ กยท. จะพยายามนำยางออกจากสินค้าโลกกึ่งๆ ให้ได้บางส่วน เพื่อให้ราคาส่งไม่ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของโลก ซึ่งจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น

“เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง กยท. ในฐานะผู้บริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการค้าในธุรกิจ

ด้านยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรับซื้อน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย การแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นยางแผ่นรมควัน ยางเครฟ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา เป็นต้น” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

อย่างไรก็ตามการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา นั้น เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางของไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีศักยภาพไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องรวมกลุ่ม ซึ่ง กยท. ก็พร้อมให้การสนับสนุนทั้งแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยีในการแปรรูป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางนอกจากการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตแล้ว การรื้อฟื้นนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการทำสวนยาง



ยาง STR 20 เตรียมส่งออก



ผู้ว่าการ กยท.

โดยการทำแบบผสมผสาน ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะราคายางพาราจะวิกฤติแค่ไหน ซึ่งมีเกษตรกรหลายรายที่ประสบผลสำเร็จในการทำสวนยางผสมผสานในขณะนี้

ที่สำคัญสามารถลดจำนวนต้นยางใน

การปลูกต่อไร่ได้ จากเดิมไร่ละไม่น้อยกว่า 78 ต้น เหลือไร่ละ 40 ต้น เพื่อให้มีพื้นที่เหลือในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือทำการเกษตรในด้านอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงโดยที่ยังได้รับความช่วยเหลือในการปลูกยางใหม่ ทดแทนยางเก่าที่โค่นในอัตราเดิมคือไร่ละ 16,000 บาท เช่นเดิม.

# เตลิวีฬ

ปีที่: - ฉบับที่: 24449

วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2559

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ

หน้า: 22(ขวา)

## เดินหน้าสร้างอาชีพเสริมให้ชาวสวนยาง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รัชการรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะโฆษก กยท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ให้ กยท. จังหวัดต่าง ๆ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิค ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการแบบมีอาชีพให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริมนั้น ๆ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินชีวิต

โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์ราคาขางดกดขี่ในปี 2557 โดยให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยยื่นขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมตามศักยภาพของตนเอง และตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการและได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อแล้วประมาณ 130,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ในช่วงการอบรมถ่ายทอดความรู้และการวางแผนธุรกิจ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าว เพื่อให้เกิด



ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเสริม โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562

สำหรับอาชีพนั้นจะมีทั้งด้านปศุสัตว์ ด้านพืช ด้านประมง และด้านอื่น ๆ ซึ่ง กยท. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน ในการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์และประสบผลสำเร็จ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

“การทำอาชีพเสริมหากมีความตั้งใจจริงที่จะทำ จะสามารถเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงได้เช่นกัน โดยที่ไม่กระทบต่อการทำสวนยาง เพราะอาชีพการทำสวนยางนั้นมีเวลาเพียงพอที่สามารถไปประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกรจะมีความขยันมากน้อยแค่ไหน” นายเชาว์กล่าว.

## ต้นข้าวสวนยางอัจฉริยะ ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มมูลค่า

**স্যพ.** ต้นข้าวสวนยางยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา 67 จังหวัด หวังสร้างเสถียรภาพก้าวสู่ฮับยางพาราโลก

นายอุทัย สอนหลักทวีพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যพ.) เปิดเผยว่า อนาคตยางพาราบนเวทีไทยแลนด์ ต้องปฏิรูปและเตรียมพร้อมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราก้าวสู่การเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปยางให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเกษตรกรต้องมีความรู้เรื่องการบริการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี 2534 แต่ไม่สามารถเป็นผู้กำหนดราคาในตลาดโลกได้ เพราะที่ผ่านมประเทศไทยเน้นส่งออกยางในรูปแบบวัตถุดิบเป็นหลัก โดยปี 2558 ส่งออกน้ายางดิบสูงถึง 3.879 ล้านตัน หรือ 86.33% ของผลผลิตทั้งหมด มีมูลค่าประมาณ 170,421.29 ล้านบาท ขณะที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปเพียง 610,000 ตัน หรือ 13.67% แต่มีมูลค่าสูงถึง 467,347 ล้านบาท

“จากมูลค่าที่แตกต่างกันและความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปยางหลากหลายชนิดยังเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ตัวหนอนยาง สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น ซิลิโคนเครื่องสุขภัณฑ์ ล้อยาง เป็นต้น สยพ.เชื่อมั่นว่าการผลักดันยางพาราสู่การเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ซึ่งจะต้องมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราที่หลากหลายจะนำไปสู่การสร้างงานและแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรภาพด้านราคาอย่างยั่งยืน” นายอุทัยกล่าว

นายอุทัย กล่าวว่ ภาครัฐต้อง

สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเบื้องต้น และการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าอบรมจากศูนย์บ่มเพาะของ กยท. ควบคู่ไปกับมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ในอนาคตประเทศไทยจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านยางพารา ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น เมียนมา กัมพูชามาแปรรูปเพื่อส่งออกได้มากขึ้น เพราะประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของระบบขนส่งอยู่แล้ว

### รวมกลุ่มเกษตรกร ฝึกอบรมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางเบื้องต้น และการเข้าถึงแหล่งทุน

ทั้งนี้เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้สอดคล้องกับบริบทไทยแลนด์ 4.0 สยพ. ได้ทำความเข้าใจ จัดอบรมความรู้ รับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร รวมทั้งจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนประจำจังหวัดทั้ง 63 จังหวัดจาก 76 องค์กร

โดยจะจัดทำฐานข้อมูลรายจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เช่น จำนวนเกษตรกรพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ปริมาณน้ำยางของแต่ละพื้นที่ สวนยางที่ยังไม่ให้ผลผลิต ตลอดจนจำนวนสวนยางที่อยู่ในพื้นที่อุทยาน ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนประจำกระทรวงเกษตรฯ และศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดที่มียางทั้งหมด 63 จังหวัด คาดว่าจะทำให้การแก้ปัญหาคความเดือดร้อนของเกษตรกร และความไม่เสถียรภาพด้านราคาที่มีความชัดเจนเห็นเหตุการณ์มากขึ้น



## ‘สยยท.’ นำสวนยางเข้าไทย4.0 เพิ่มประสิทธิภาพดันขึ้นฮับโลก

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยภายหลังงานเสวนาอนาคตยางพาราบนบริบทไทยแลนด์ 4.0 ว่า เกษตรกรควรเร่งเตรียมความพร้อมและองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0 ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปยางให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

นายอุทัยกล่าวว่า ดังนั้นภาครัฐจะต้องสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเบื้องต้น และการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าอบรมจากศูนย์บ่มเพาะของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ควบคู่ไปกับมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อให้ในอนาคตประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านยางพาราได้ รวมทั้งต้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประจำจังหวัดทั้ง 63 จังหวัดจาก 76 องค์กร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรายจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เช่น จำนวนเกษตรกร พื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ปริมาณน้ำยางของแต่ละพื้นที่ สวนยางที่ยังไม่ให้ผลผลิต

กยท.หนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางทั่วประเทศ.ผลิตสินค้าให้ได้การรับรองมาตรฐานมอก.ส่งขาย  
ภาครัฐ-เอกชน

[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 16:51:40 น.

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า หลังจากลงพื้นที่เยือน  
โรงงานแปรรูปยางที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1 ใน 15 มาตรการของ  
[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์](#)เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กยท.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร  
ชาวสวนยางแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  
และสร้างการแปรรูปยางให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนของข้อมูลความรู้ และปัจจัยด้านอื่นๆ  
มาอย่างต่อเนื่อง ตามภารกิจของ กยท.

โดยล่าสุด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล และสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร  
จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จาก  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้ว ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ  
ในการผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจากสถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการนำงานวิจัย  
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายธีรช กล่าวว่า กยท.ได้เข้ามามีบทบาทในเชิงวิชาการสนับสนุนข้อมูลการแปรรูปยางพารา  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบัน สมอ.ได้รับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมยางพารา  
ประเภทแผ่นยางพาราสำหรับปูพื้นสนามกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรสามารถแปรรูป  
ยางพาราและส่งขายตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานของภาครัฐได้ สอดคล้องกับ  
นโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
เช่น ยางตัวหนอนปูพื้น ที่คาดว่าจะเร่งดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานต่อไป ซึ่งทั้ง 2 สถาบัน  
เกษตรกร มีความพร้อมที่จะส่งขายให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ

ด้านนายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน  
ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีสมาชิกรวม 16 สหกรณ์ ครอบคลุมครอบครัวชาวสวนยางกว่า 2,500 ครอบครัว  
จะนำยางพาราที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ ยางคัตตึง และยางฟอง ซึ่ง  
ปริมาณยางที่รับซื้อประมาณ 800 กิโลกรัมต่อวัน สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลาย  
อาทิ ไม้กวาดยางพารา แผ่นนวดผ้าเท้ายางพารา พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพ และแผ่นยางพารา  
สำหรับปูพื้นสนามกีฬา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.ในสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นยางพาราสำหรับปูพื้นสนามกีฬา จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางแห่งแรกในประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

นายชำนาญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีความพร้อมรับการสั่งซื้อจากทางหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากสินค้าได้รับการรับรอง มอก. โดยเฉพาะแผ่นยางพาราปูพื้นสนามกีฬาที่มีกำลังการผลิตแผ่นยางปูพื้นประมาณ 1,200,000 แผ่นต่อปี ซึ่งสนามกีฬามาตรฐานจะใช้ยางปูพื้นประมาณ 10,000 แผ่นต่อสนาม หากหน่วยงานภาครัฐใดที่มีความต้องการแผ่นยางพาราปูพื้นสนามกีฬาสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เพราะนอกจากเป็นการสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นายประพันธ์ นาคคลัง ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับซื้อน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นในการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP และจะพัฒนาต่อยอดเป็นยางอัดก้อน เพื่อขยายตลาดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมองถึงการแปรรูปปลายทางเป็นผลิตภัณฑ์ โดยจะนำยางคัตตึง และยางฟองมาแปรรูปเป็นยางแผ่นปูพื้นเช่นเดียวกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เพราะตลาดมีความต้องการค่อนข้างสูง และกำลังเร่งขอรับรองมาตรฐาน มอก.เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่

-อินโฟเควสท์ โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:

rachada@infoquest.co.th--

## ทีมเศรษฐกิจถกบิ่่มกำลังซื้อ ●ส่งออกวัตถุดิบค้าเกษตรตกต่ำ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 19 ก.ย. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแผนการทำงาน โดยจะเน้นการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น เนื่องจากประเมินแล้วว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งจะทำให้การส่งออกไทย ที่เป็นหนึ่งในเครื่องจักรกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เติบโตไปไม่ได้มากกว่านี้ หรือทำได้แค่ประคองตัว ดังนั้นจึงต้องผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศขึ้นให้ได้อีก

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะนำเสนอแนวทางผลักดันเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น แต่เศรษฐกิจระดับภูมิภาค กลับยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ดังนั้นจึงจะหามาตรการผลักดันราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวเปลือกให้ราคาสูงขึ้น เพราะผลผลิตฤดูกาลใหม่กำลังจะออกสู่ตลาด พ.ย.นี้

“เรื่องการผลักดันราคาข้าว ต้องหามาตรการเพิ่มเติมมาดูแล โดยเร็ว ๆ นี้ จะหารือกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับข้าวทั้งหมด ทั้งโรงสี ผู้ส่งออกข้าว และชาวนา โดยจะแยกหารือเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อนำผลสรุปมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มมาตรการผลักดันราคาข้าวไทยต่อไป”

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ปัญหากำลังซื้อภายในประเทศขณะนี้ เกิดจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพราะแม้ว่าราคาสินค้าเกษตรตัว หรือลด

ลง ตามต้นทุนราคามันในตลาดโลกที่ลดลง แต่เมื่อเกษตรกรมีรายได้น้อยลง ก็ทำให้กำลังซื้อลดลงตามไปด้วย ซึ่งภาพใหญ่ของสินค้าเกษตรที่ต้องเร่งผลักดัน มีทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา เป็นต้น โดยเชื่อว่า หากเพิ่มกำลังซื้อให้เกษตรกรได้ จะทำให้เกิดการใช้สอย และเงินก็จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในมากขึ้น

นอกจากนี้ จะผลักดันให้เกษตรกรเป็นนักธุรกิจมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยรัฐจะสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละภูมิภาค ด้วยการร่วมมือในโครงการประชารัฐ ในการลงทุนขนาดเล็ก เช่น

จัดทำยู้งฉาง ตลาดกลางชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดการค้าขายในภูมิภาคมากขึ้น ส่วนโรงสีใน

พื้นที่ อาจผลักดันให้โรงสีรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนธุรกิจ จากโรงสี เป็นผู้ส่งออกข้าวด้วย จากเดิมทำธุรกิจโรงสีและขายต่อให้ผู้ส่งออกอย่างเดียว

“รัฐบาลต้องการให้ภาคเอกชนลงทุนในท้องถิ่นเพิ่ม ในรูปแบบการลงทุนขนาดเล็ก เช่น ยู้งฉาง ตลาดกลางในชุมชน จากนั้นดึงจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ มาเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้โครงสร้างเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยให้พาณิชย์จังหวัดเป็นแกน และใช้ความร่วมมือจากภาครัฐ และ

บิซคลับด้วย ส่วนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมือง เช่น กลุ่มลูกจ้างโรงงาน พ่อค้า แม่ค้าริมทาง

เท่า มีแผนที่จะลด

ค่าครองชีพ ด้วย

การนำโครงการ

ธงฟ้า และหนู



สุวิทย์ เมษินทรีย์

ณัชชัชพาชิม ให้ครอบครัวมากขึ้น เน้นการเจาะ  
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เข้าถึงสินค้าราคาถูก”

น.ส.วิบูลย์รักษ์

ร่วมรักษ์ อธิบดีกรม

การค้าภายใน กล่าวว่

ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

กรมฯ จะเสนอการ

ปรับรูปแบบมาตร

การช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 59/60 ให้ที่ประชุม ครม.  
อนุมัติเพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตข้าว  
ฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาด หลังจากที่  
คาดว่าจะมีมากกว่าที่ประเมินไว้ หรือจะมีข้าว  
23.55 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มแรงจูงใจอุดหนุน  
ผลผลิตข้าว และรักษาราคาข้าวไม่ให้ลดต่ำลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่ง  
ชาติได้อนุมัติมาตรการแล้ว ซึ่งจะมี 2 ส่วน  
คือมาตรการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตรในโครงการสนับสนุนให้  
เกษตรกรเก็บข้าวในยุ้งฉาง 2 ล้านตัน โดย  
จะปรับรูปแบบจ่ายเงินให้เกษตรกรที่เข้าร่วม  
โครงการ จากเดิมที่จะจ่ายเงินเมื่อระบายออก  
ในเวลาที่กำหนดตันละ 1,500 บาท เป็น  
การจ่ายทันทีตันละ 1,000 บาท ที่เหลืออีก  
500 บาทนั้น จ่ายเมื่อระบายข้าวออกไป  
ได้แล้ว เพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่อง  
ในกระเป๋าเพิ่มขึ้น.

## ‘คนควนกรด’พลิกวิกฤติขาย ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน



### ทางออกของปัญหาการผลิตผล

ตกต่ำอาจมีหลายทาง แต่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดอาจมีอยู่ไม่กี่ทาง โดยเฉพาะที่เป็นทางรอด และยั่งยืนอย่างแท้จริง ที่ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ก็เช่นเดียวกัน

**ต.ควนกรด** ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา 25,588 ไร่ รองลงมาคือการทำสวนปาล์ม มีการจัดทำข้อมูลบัญชีรับจ่ายครัวเรือน พบว่า มีรายการจ่ายเข้ามาแมลง ค่าปุ๋ยเคมีประมาณปีละ 2,959,530 บาท ซึ่งเป็นยอดการใช้จ่ายค่อนข้างสูง และยังทำให้ดินเสื่อมสภาพอีกด้วย

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ราคาขายพาราลดลงอย่างน่าใจหาย ทำให้รายได้กับรายจ่ายของคนในชุมชนไม่สมดุล ส่งผลกระทบต่อปัญหาหนี้สินที่มีอยู่แล้ว และคนในชุมชนไม่สามารถชำระหนี้สินได้ ทำให้พอกพูนมากยิ่งขึ้น หลายคนเริ่มมีความกังวล เครียดและหงุดหงิด การพบปะพูดคุย เข้าสังคม และการเผชิญกับความจริงจึงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น

ทำให้วิถีชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ การร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีกลางของชุมชน เริ่มชบเซา จัดอาสาของคนในชุมชนลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด

จุดเปลี่ยน เกิดขึ้นในปี 2554 หลังคนในชุมชน ต.ควนกรด หันมารวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลควนกรด โดยมีผู้แทนจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อน เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานและภาคีในชุมชนทั้งระดับตำบล ระดับอำเภอ มาทำงานร่วมกัน เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการพึ่งพิงซึ่งกันและกันของคนในชุมชน รวมทั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลยังช่วยหนุนเสริมให้องค์กรสมาชิกมีความเข้มแข็งอีกด้วย

**สมฤทัย ขอบทำกิจ** คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลควนกรด เล่าว่า กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกหาญ ได้ดำเนินการจัดตั้งในปี 2544 พร้อมกับกลุ่มอื่นทั่วไป และมีการดำเนินกิจกรรมตามปกติ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง กองทุนประสบปัญหาด้านผู้บริหาร จึงได้นำปัญหาเหล่านี้มาหารือในสภาองค์กรชุมชนตำบลควนกรด คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนรับทราบปัญหาแล้ว ก็เข้าไปหนุนเสริมการจัดระบบบริหารจัดการ โดยมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการ โดยเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานในองค์กรมากขึ้น ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดการกลุ่ม



ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกความน่าเชื่อถือให้กับกองทุนกลับมาอย่างน่าภูมิใจ

ส่วนปัญหาของตำบลนั้น จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาตำบลจนกระทั่งได้กำหนดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนร่วมกัน ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) เกิดการสำรวจข้อมูลในเชิงลึกด้านเศรษฐกิจในชุมชน เห็นว่าในชุมชนตำบลควนกรด ประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งราคาขายพาราตกต่ำ ผลผลิตจากยางพาราลดลง

คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน จึงได้ทบทวนปัญหาอุปสรรค ตลอดจนต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในตำบลควนกรด พบว่าในพื้นที่มีการจัดการด้านเกษตรในระดับหนึ่ง เช่น มีการจัดทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง (เกษตรกรรมพื้นที่ทำสวนเป็นของตัวเองประมาณ 90% ของประชากรทั้งหมด) รวมทั้งมีกองทุนและกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น สถาบันการเงินชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หรือกลุ่มอาชีพอื่นๆ ฯลฯ

จึงมีแนวคิดปลูกพืชเศรษฐกิจและผักพื้นบ้านแซมในสวนยางพาราเป็นแปลงขนาดเล็ก เช่น ผักหวาน ตำลึง พริก ตะไคร้ ขมิ้น ผักเหลียง ชะอม ขิง ข่า กล้าย มะละกอ ข้าวโพด ตลอดจนเกิดการประสานงานกับศูนย์กล้วยไม้ทุ่งสง ไม้ยืนต้น มะม่วงหิมพานต์ ไม้สัก ไม้หลุมพ้อ สะเดาเทียม มะฮอกกานี ไม้จำปาทอง ฯลฯ ซึ่งในชุมชนมีฐานทุนต่างๆ มีกลุ่มจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ

ตลอดจนยาปราบศัตรูพืชที่ผลิตจากสมุนไพร ทำให้สามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก

ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลควนกรดเปลี่ยนไป ทั้งในส่วนของรายได้จากสวนที่มีพืชอื่นเสริม สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนตลอดทั้งปี อีกทั้งผลผลิตบางส่วนสามารถนำมาแปรรูปหมუნเวียนในกลุ่มต่างๆ ของชุมชน เช่น การนำวัตถุดิบมาผลิตทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างผ้า แชมพู น้ำผลไม้ การแปรรูปอาหาร กลุ่มเครื่องแกง ฯลฯ

**ปรีดา แซ่ขอ** สมาชิกโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลควนกรด เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมากกว่าจะพบทางออกว่า ตอนนั้นประสบภาวะแห้งแล้งต่อเนื่องเป็นเวลานาน รายได้ลดลงมาก ก็เลยคิดว่าทำอย่างไรจึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้าง เพื่อให้สามารถพุงครอบครัว จากการให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ทำให้มีทางออก เพราะผลผลิตในสวนมีคุณภาพดีขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าผลผลิตจากสวนอื่นทั่วไป สามารถแนะนำออกต่อและเกิดการขยายผลที่คนในชุมชนต้องกลับมาทบทวนแนวคิดการทำเกษตรแบบผสมผสานด้วยแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในวงกว้างมากขึ้น

“ถ้าเรารู้จักคำว่าพอ ไม่ใช่เราขยันยุค แต่เป็นโอกาสให้คนในชุมชนได้เห็นกลับมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำเอาคุณค่าที่มีอยู่ในชุมชนไปสู่การดำเนินชีวิต ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงสู่ชุมชนจัดการตนเองได้ต่อไป”

**จรัณ สีสุธ** ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลควนกรด กล่าวว่า ผลพวงจากการปรับวิถีคิดของคนในชุมชนที่เริ่มหันมาพึ่งพาตัวเองและใส่ใจกิจกรรมทางสังคม สภาองค์กรชุมชนปีนี้จึงมีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางสังคม

“เราพบว่า ประเพณีวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมสร้างสุขด้วยประเพณีวัฒนธรรม เป็นตัวก่อเกิดการสร้างความสุขทางใจ ซึ่งคนในชุมชนถือว่า ศาสนาคือที่พึ่ง ต่างคนต่างมีความสุขและคนเข้าร่วมมากกว่า



ทุกปีที่ผ่านมา โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจากองค์กรภายนอก แต่เกิดจากความศรัทธา และความตื่นตัวของคนในชุมชน”

วันนี้คนควนกรดเริ่มเชื่อแล้วว่า การรวมทุนในชุมชนโดยไม่รอการพึ่งพิงจากภายนอก เป็นการจัดการด้วยคนในชุมชนเอง เหมือนที่ทำอยู่ในเรื่องการปลูกพืชทดแทนในสวนยาง เกิดการลดรายจ่าย ที่แต่ละครัวเรือนสามารถหาอาหารจากในสวนของตัวเองได้ บริโภคอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนำมาบริโภคเองแล้ว ยังเหลือพอที่จะขายเพิ่มรายได้อีกทาง ทั้งเป็นการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในยามพืชหลัก ราคาตกต่ำด้วย

● ก่าจอย พันธังาม ●

เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลควนกรด



# แหวนห้า

ปีที่: 37 ฉบับที่: 12935

วันที่: จันทร์ 19 กันยายน 2559

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

หน้า: 13(ล่างซ้าย)

## गतต่อให้จริงต้องอิงผลประโยชน์ภาค



คดีนี้เรื่องผลงานขึ้นมาไม่น้อย ของกระทรวงเกษตรฯ กับอันดั้นดั้นในตำแหน่งของรัฐมนตรีโลกลิ้ม ถึงวันนี้เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ของ “สรรเสริญ อัจจุตมาสน์” ที่ต้องการทวงทอนก่อนเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แม้ที่ผ่านมา ต้องบอกว่าว่าจะใช้ ๖.44 เดินหน้าสาขปัญหาได้ เมื่อหลังมันซึ่งปวดใจไม่น้อยกับอุปสรรคที่ซ่อนไว้ที่ต้องเก็บไว้และให้เรียบไปกับการอำลาในการเกษียณอายุราชการของเขาเอง

ถึงวันนี้ต้องบอกว่า การเดินทางที่การแก้ปัญหาที่ดิน คงเป็นเรื่องใหญ่ของผู้มาใหม่ ที่ต้องรับไม้ต่ออย่าง “สมปอง อินทพรอง” ที่ถือเป็นลูกหม้อ ส.ป.ก. ที่ต้องรับช่วงต่อ งานนี้ไม่ธรรมดา เพราะที่ผ่านมา “สรรเสริญ” ทั้งท้ายผลงานที่เป็นงานโชว์ให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นผลงานให้รัฐมนตรีชิมกริมไม่น้อย เพราะเหตุว่าสามารถทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก. จากผู้ถือครองโดยคิดกฎหมายได้มากกว่าแสนไร่ พร้อมเดินทางเรียกคืนที่ ๕.๔ ครอบสองซัดที่ ส.ป.ก. 4-01 ซื่อซายเปลี่ยนมือทำผิดวัดประสงศ์ อีก 1 แสนกว่าไร่ ส่วนใครจะโค่นลอด 2 และลอด 3 ต้องไปว่ากันอีกที และที่แน่ๆ ท่าน “สมปอง” คนนี้ก็ไม่ธรรมดา ต้องบอกให้รู้ว่า เขาเคยนั่งในตำแหน่ง ส.ป.ก. นครราชสีมามาก่อน และน่าจะจะมี..... ต้องติดตาม

มาอีกเรื่องที่ว่า เป็นเรื่องที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีหงุดหงิดไม่น้อยกับเรื่องการสะสางปัญหาเรื่องของสินค้าเกษตร เพราะวันนี้คนดูแลเรื่องนี้ชักจะทำงานไม่เข้าตา...แต่บางเรื่องก็

ยังมีทางออก โดยเฉพาะเรื่องยาง ที่หมักหมมมาช้านาน...แต่กรรมยังคงไม่ทันเสียที เพราะยางที่ผลาญงบประมาณศาลยังคงเก็บในสต็อกของรัฐบาลผลาญงบในการจัดเก็บในโกดังกว่าเดือนละ 200 ล้านบาท ไปเลยๆ ซ้ำร้ายยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้พ่อค้าหัวใสมีบราคาอ้างสต็อกยังมี ว่ากันว่าเรื่องนี้หากเขาจริงเอาเงินในการสาขปัญหาหน้าจะมีทางออก เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เสนอทางออกด้วยโครงการสร้างถนนยางพาราพอลิเมอร์ดินซีเมนต์ นวัตกรรมงานวิจัยสร้างถนนด้วยยางพาราว่ากันว่าถนนความยาว 1 กิโลเมตร สามารถใช้น้ำยางได้ถึง 10 ตัน หรือ 10,000 กิโลกรัม และพบว่ามีต้นทุนต่อตารางเมตรอยู่ที่ 240-280 บาท/ตารางเมตร ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องต้นทุนต่อตารางเมตรของถนนคอนกรีตที่ประเทศไทยนิยมใช้ในปัจจุบัน พบว่ามีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 800-850 บาท/ตารางเมตร โครงการนี้สิ่งสำคัญคือการสร้างมูลค่าของสินค้าการเกษตร และเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักและการจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศเสียด้วยหากเขาจริง

สรุปกันง่าย ๆ คือ วันนี้ มีการสร้างถนนที่สร้างที่ซ่อม ปีละกว่า 3 หมื่นกิโลเมตร หากคิดเป็น ลองคิดเลขเล่นๆ กันดู 10 ตันทำถนน 1 กิโลเมตรยางที่อยู่ในสต็อก ค้างเค็งอยู่ ที่ต้องเสียค่าเก็บมันเดือนละ 200 ล้านบาท ควรจะทำอย่างไรต้องคิด และที่สำคัญไปกว่านั้น ถูกกว่าเห็นๆ จากใช้คอนกรีตปกติ ตารางเมตรละกว่า 600 บาท ลองดูว่ามหาศาลขนาดไหนในการลดงบประมาณของรัฐ และใครได้ผลประโยชน์หากคิดถึงผลประโยชน์ประเทศชาติจริง ในเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นถนนจาก “โครงการสร้างถนนยางพาราพอลิเมอร์ดินซีเมนต์”

ราชดำเนิน

## ‘สภาเกษตรกร’เปิดระดมสมอง พัฒนายางสู่เกษตรอุตสาหกรรม

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนายางสู่เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรชาวสวนยาง มีความรู้ ความเข้าใจในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ และเข้าใจหลักเกณฑ์ การเข้ารับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา

นายธีรพงศ์ ดันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีขั้นตอนการเตรียมการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ในการสำรวจความต้องการและความพร้อมขององค์กรเกษตรกรด้านยางพาราทั่วประเทศต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งมี 164 องค์กร แสดงความจำนง หลังจากนั้นได้แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน

ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำเกษตรกรก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมยางพารา โดยตกลงร่วมกันว่า จะจัดเวทีพบกันระหว่างผู้แทนองค์กรเกษตรกร นักวิชาการที่มีผลงานวิจัย และบริษัทเอกชน ในวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยปรากฏว่ามีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกว่า 150 คน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอให้มีนโยบาย 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของตนเอง นอกจากนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติยังร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนงานอื่นๆ จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยจัดทำแผนนี้อำเภอละ 1 ตำบล เพื่อให้เกษตรกรร่วมมือกันมุ่งสู่การสร้างสินค้าเกษตรในตำบลเหล่านั้นไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมเช่นกัน

# 'STA' กุมออเดอร์เต็มมือ ซัพพลายลดหนุนมาร์จิ้น

ทันหุ้น - STA มงปริมาณขาย ยางพาราไตรมาส 3/2559 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่อยู่ในระดับ 3.6 แสนตัน หลังออเดอร์จากต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านราคาขายพาราเริ่มกลับมาฟื้นตัวรับผลบวกจากซัพพลายในตลาดที่ลดลง มั่นใจปริมาณขายปี 2559 สูงกว่า 1.1-1.2 ล้านตัน ด้านโปรกรประเมินกำไรปีนี้โต 17% สู่ระดับ 1,313 ล้านบาท เคาะเป้าราคา 14.20 บาท

แหล่งข่าวจากบริษัท ศรีตรัง แอโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในไตรมาส 3/2559 คาดว่า จะยังเห็นการเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากลูกค้าต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังซัพพลายของทั้งตลาดมีปริมาณลดลง ซึ่งน่าจะเป็นผลบวกให้ปริมาณขายในไตรมาส 3/2559 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีปริมาณขายอยู่ที่ 3.6 แสนตัน

สำหรับภาพรวมทั้งปี 2559



บริษัทมั่นใจว่าปริมาณขายจะอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนที่มีปริมาณขาย 1.12 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของออเดอร์ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่รายได้รวมน่าจะเห็นการฟื้นตัวมากขึ้นหลังจากราคายางพาราเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีอีกครั้ง หลังจากอยู่ในระดับต่ำมาก่อนช่วงนาน รวมทั้งซัพพลายของตลาดในปัจจุบันก็เริ่มลดลง

“เราคาดว่าปริมาณขายจะยังมีการเติบโตค่อนข้างดี เพราะออเดอร์จากต่างประเทศยังมีเข้ามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศจีนที่สต็อกยางพาราเริ่มลดลง ซึ่งเรามั่นใจว่าปริมาณขายปีนี้จะทำได้มากกว่าปีก่อนที่มีปริมาณขาย 1.12

ล้านตันแน่นอน ส่วนราคาขายพาราตอนนี้ก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพราะซัพพลายในตลาดลดลงไปค่อนข้างมาก รวมทั้งราคาขายในช่วงที่ผ่านมา ก็อยู่ในระดับต่ำมานานแล้ว” แหล่งข่าว กล่าว

## ● ตีแมนต์ครึ่งหลังแกร่ง

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” STA และประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 14.20 บาท โดยมองว่าธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะมีทิศทางที่ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากเอลนีโญและลานีญาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ปริมาณยางของไทยออกมาน้อยกว่าคาด และช่วงขณะที่ความต้องการของผู้ซื้อมีต่อเนื่องจากราคาขายปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งสต็อกยางที่ซึ่งต่ำอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้ซื้อรายใหญ่อย่างจีนกลับมาซื้ออีกครั้ง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายเล็กทั้งในไทยและอินโดนีเซียมีการปิดกิจการจากภาวะอุตสาหกรรมที่

ไม่ค่อยดี ซึ่งเป็นผลบวกต่อ STA และทำให้แนวโน้มการดำเนินงานช่วงครึ่งปีหลังดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ จึงทำให้ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการผลการดำเนินงานปี 2559 ขึ้นจากเดิม โดยปรับยอดขายเป็น 69,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน ภายใต้สมมติฐานปริมาณขาย 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19% และจากแนวโน้มราคาขายที่ดีส่งผลให้อัตรากำไรดีขึ้น

## ● สองกำไรโตสูง 17%

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ STA จะเพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน ขณะที่การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจะลดลง 47% โดยปรับประมาณการกำไรสุทธิเป็น 1,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ประเด็นข้อพิพาทจากการที่เซมเพอร์ริฟผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของสยามเซมเพอร์เมต (กิจการร่วมค้า) ยื่นเสนอข้อพิพาทจำนวน 2 คดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ICC International Court of Arbitration) ถือเป็นปัจจัยกดดันผลการดำเนินงานในอนาคตของ STA

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น STA เมื่อวันศุกร์ (16 ก.ย.59) ที่ผ่านมามีปิดที่ระดับ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท เปลี่ยนแปลง 1.74% มูลค่าการซื้อขายรวม 23.78 ล้านบาท

## สมคิดนัดถกแผน ฟื้นกำลังซื้อ

“สมคิด” นัดถก ครม.ศก.วง  
เล็ก “พาณิชย์” เตรียมเสนอแผนต้น  
เศรษฐกิจในประเทศหวังบูมกำลังซื้อ  
พร้อมคลอডแผนดูแลราคาสินค้าเกษตร  
คลังชี้ 2-3 สัปดาห์จ่อชง ครม.ช่วย  
เหลือคนจน

หน้า... 7

# สมคิดนัดถกแผนฟื้นกำลังซื้อ

## ลุ้นเพิ่มราคาพืชเกษตร คลังชงครม.ช่วยคนจน

ไทยโพสต์ • “สมคิด” นัดถก ครม.ศก.วงเล็ก “พาณิชย์” เตรียม  
เสนอแผนต้นเศรษฐกิจในประเทศหวังบูมกำลังซื้อ พร้อมคลอ  
ดแผนดูแลราคาสินค้าเกษตร คลังชี้ 2-3 สัปดาห์จ่อชง ครม.ช่วย  
เหลือคนจน

นายสุวิทย์ เหมินทรีย์ ยังชบเขาและหันพวนต่อไป ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง จะทำการส่งออกของไทยไม่  
พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ สามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตาม  
19 ก.ย.นี้ นายสมคิด จาคูศรี ก็ตาม จะยังคงผลักดันการส่ง  
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (ด้าน ออกต่อไป แต่เน้นการรักษาส่วน  
เศรษฐกิจ) จะนัดหารือรัฐมนตรี แ่งตลาดและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด  
ตรีในกระทรวงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ในตลาดที่มีศักยภาพ  
ของเพื่อปรับแผนการทำงาน สำหรับส่วนของกระทรวง  
ซึ่งจะเน้นการให้ความสำคัญกับ พาณิชย์ ซึ่งตนได้รับมอบหมาย  
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จากนางอภิรดี ตันตราภรณ์  
ขึ้น เนื่องจากประเมินแล้วว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะ ให้มาดูแลงานการค้าภายในประ



สมคิด จาคูศรีพิทักษ์

เทศ โดยจะนำเสนอเรื่องการ  
ผลักดันเศรษฐกิจในประเทศให้  
ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น  
เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของ  
ประเทศดีขึ้น แต่ยังเป็นภาพ  
ใหญ่ ขณะที่เศรษฐกิจในระดับ  
ภูมิภาคยังไม่ดีนักมากเท่าที่ควร  
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคา

สินค้าเกษตรตกต่ำ จึงมีแผนที่  
จะกำหนดมาตรการเพื่อดูแลราคา  
สินค้าเกษตร จะเริ่มต้นจากสิน  
ค้าข้าว เพราะผลผลิตกำลังจะ  
ออกสู่ตลาดใน พ.ย.นี้ ขณะนี้  
กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับผู้  
มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคม  
ผู้ส่งออกข้าว สมาคมโรงสีข้าว  
และสมาคมชาวนาไทย ในเร็วๆ นี้  
จากนั้นจะประเมินสถาน  
การณ์สินค้าเกษตรรายการ  
สำคัญๆ ได้แก่ มันสำปะหลัง  
ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน อ้อย  
ยางพารา เพื่อกำหนดมาตรการ  
ดูแลที่เหมาะสม โดยแนวทาง  
ดูแลราคาสินค้าเป็นการทำงาน  
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
และเป็นกำลังสำคัญในการขับ  
เคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน  
จะนำเสนอแผนการทำงานใน  
ระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับการ  
พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้

เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ให้ได้

ส่วนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมือง เช่น กลุ่มลูกจ้างโรงงาน พ่อค้าแม่ค้าริมทาง มีแผนจะลดค่าครองชีพผ่านโครงการธงฟ้าและหนี้ซัพพอร์ท โดยจะปรับแผนการทำงาน ที่เน้นการเจาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินค้าราคาถูก แต่จะไม่ให้กระทบสภาพค้าปลีกปกติ

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการคลังเปิดเผยว่า ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากราคา ซึ่งเป็น การออกมาตรการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ทั้งนี้ มาตรการส่วนหนึ่ง จะมุ่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่ม

เกษตรกร ที่ยังเข้าไม่ถึงจาก มาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ เช่น การแจกเงินไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งทางกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะให้ในรูปแบบอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมกันนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้ของคนมีรายได้น้อยและเกษตรกร มาตรการหนึ่งที่กระทรวงการคลังจะเสนอคือการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ โดยเอาผิดทางกฎหมายอย่างเข้มข้นกับเจ้าหนี้ในระบบที่ปล่อยกู้เกินกฎหมายกำหนด 15% ต่อปี

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังจะให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งหน่วยงานที่ขึ้นมาดูแลแก้ไขปัญหาหนี้ระบบเป็นการถาวร.

**2 ปี 'บิกตุ'**

**ประชารัฐสไตล์**

อุ้มคนจน ปักหมุดโครงการยักษ์

น.38

**2 ปี บิ๊กตุ  
ประชารัฐสไตล์**

อุ้มคนจน ปักหมุดโครงการยักษ์

อ่านหน้า **38**

รายงานพิเศษ



## 2 ปี บิ๊กตุ-ประชารัฐสไตล์

### อุ้มคนจน ปักหมุดโครงการยักษ์

ใ  
นาระรัฐบาลแสดงผลงานครบรอบ  
2 ปี ภายใต้การบังคับบัญชาของ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก  
รัฐมนตรีและคณะ

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แม่ทัพเศรษฐกิจ

มั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยเดินมาถูกทาง และ  
ขณะนี้เศรษฐกิจผ่านเส้นเขตแดนต่ำสุดไป  
แล้ว อย่างไรก็ตามอาานิสงส์ของมาตรการ  
อัดฉีดเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากยังไม่ผลิ  
ตออกอภผลให้เศรษฐกิจพุ่งทะยาน หลัง

จากเผชิญกับสินค้าเกษตรตกต่ำ  
หลังจากนี้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
รากหญ้าเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยเฉพาะ  
หนี้สินเกษตรกร หลังจากเชิญนายประพัฒน์  
บัญญัติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกร มา

พบถึงห้องทำงานเมื่อไม่กี่วันมานี้  
**แพ็กเกจจุ่มเกษตรกร**

มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรม และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ อาทิ ขาวนา จัดหาเงินทุนเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 รวม 785,163 ราย วงเงิน 8 หมื่นล้านบาท มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ไร่ละ 1,000 บาท จำนวน 3.36 ล้านไร่ วงเงิน 39,506.66 ล้านบาท

ชาวสวนยาง โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท ครึ่งเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ จำนวน 827,742 ครึ่งเรือน วงเงิน 8,314.91 ล้านบาท โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็น เจ้าของสวน 900 บาท/ไร่ และคนกรีดยาง 600 บาท/ไร่

การแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรทำอาชีพเสริมทดแทนการทำนาปรัง เช่น ปศุสัตว์ ประมง การปลูกพืชระยะสั้นใช้น้ำน้อยทดแทน 385,137 ราย

**ชะลอหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ 90,127 ราย จ้างแรงงานชลประทาน 144,442 ราย จัดทำมาตรการเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 8,172 โครงการ สร้างการรับรู้ภาคเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด 230,701 ราย เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน โดยการก่อสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำ 28 แห่ง**

มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็นของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 2558/2559 วงเงิน 6,000 ล้านบาท สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตร วงเงิน 72,000 ล้านบาท โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู่วิกฤตภัยแล้ง วงเงิน 15,000 ล้านบาท ผ่านการลงทุน การจ้างงาน โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ โครงการช่วยชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น เช่น สนับสนุนเลี้ยงกระบือ 5 ตัว ปรับเปลี่ยนปลูกพืชอาหารเลี้ยงสัตว์ทดแทนรายได้ 5 ไร่ สนับสนุนให้เลี้ยงโคเนื้อ รายละ 5 ตัว

**กดปุ่มเติมเงินคนจน**

อาทิ การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาด

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น โครงการสินเชื่อ Nano-Finance แก้ปัญหาเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในชุมชนเมือง อาทิ มาตรการสินเชื่อประชาชน รัฐเพื่อประชาชน แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ไม่เกินรายละ 50,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% ปีที่ 2-5 ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ระยะเวลาชำระคืน 5 ปี

มาตรการ ภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน พักหนี้หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสิน พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 ปี ขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี

มาตรการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างเสริมความรู้ทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนเมือง จำนวน 150,000 ครอบครัว ครอบคลุมครัวละ 1 คน

มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบุคลากรทางการศึกษา โดยธนาคารออมสิน จัดทำการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในปัจจุบัน

จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อการเกษียณสำหรับแรงงานนอกระบบ 25 ล้านคน มาตรการแรงงานจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 44 แห่ง 34 จังหวัด

**เสริมแกร่งข้าว ยาง มัน ปาล์ม**

การแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตร

ข้าว อาทิ มาตรการช่วยเหลือด้านการผลิต ด้านการตลาดและด้านการเงิน ปีการผลิต 2559/2560 จำนวน 17 โครงการ วงเงิน 103,000 ล้านบาท อาทิ ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ออกสู่ตลาด อาทิ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก อัตราร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อดูดซับผลผลิตปริมาณ 8 ล้านตัน

ระยะเวลา 2-6 เดือน

สนับสนุน การเชื่อมโยงตลาดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ โดยจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ด้านการผลิต โดยการลดต้นทุนลดรายจ่าย เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการผลิต ร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตลาดต้นละ 100-200 บาท

จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตรแปรรูปขั้นสูงของไทยออกสู่ตลาด นำร่องฤดูกาลผลิต ปี 2559/2560

ยางพารา ได้แก่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม วงเงิน 10,000 ล้านบาท ครึ่งเรือนละ 100,000 บาท

โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท

มันสำปะหลัง 4 โครงการ อาทิ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยด โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปาล์มน้ำมัน กำหนดราคาแนะนำในการรับซื้อปาล์มทะเลและผลปาล์มร่วงในราคาเดียวกัน มาตรการกำกับดูแลราคาน้ำมันพืชปาล์ม มาตรการรองรับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยให้ออกค่าการคลังสินค้ารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดฯ 100,000 ตัน กำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ระยะ 20 ปี (2560-2579)

**ปฏิวัติอุตสาหกรรม-บวม ตก พิเศษ**

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ส่งผลให้มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 10

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ช่วง ม.ค.-พ.ค. 59 จำนวน 280 โครงการ มูลค่า 91,875 ล้านบาท

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติให้การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เช่าพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 3 พื้นที่ เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดตาก 836.72 ไร่ จังหวัดสงขลา 1,121.53 ไร่ และจังหวัดสระแก้ว 660.56 ไร่

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) 3 จังหวัด ระเบียงชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม (กรม.) มีมติเห็นชอบโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน

**ดึงดูดลงทุน-ประชารัฐ**

ส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ อาทิ ให้สิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุนซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2558-2559 ลดขั้นตอนและขบวนการอนุมัติ Public-Private Partnership (PPP) ยกเว้นภาษีสำหรับการนำเข้ายานพาหนะต้นแบบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาในประเทศและหักค่าใช้จ่ายพิเศษ 3 เท่า สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเวลา 5 ปี จัดตั้งกองทุนโครงการพื้นฐานของประเทศไทย (Thailand Future Fund)

สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนใน New Growth Engines สำหรับอุตสาหกรรม S-Curve เดิม ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 10-15 ปี ลด/ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในอุตสาหกรรม เป้าหมาย

สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำหรับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการลงทุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการลงทุนใน AEC ทั้งในด้านการเงินและอื่น ๆ สำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษและการลงทุนในสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ 15 ปี บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 15 ปี สิทธิ

**ประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 15 ปี**

นโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือประชารัฐ ก่อตั้งบริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด 18 กลุ่ม จังหวัดและกระจายสู่ 76 จังหวัด แบ่งการดำเนินการเป็น 3 กลุ่ม 3 ระยะ ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการในระยะที่ 1 ภายใน เม.ย. 59 กลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการระยะที่ 2 ภายใน มิ.ย. และกลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการระยะที่ 3 ภายใน ก.ย. 59 โดยครบทั้ง 76 จังหวัด ภายใน ธ.ค. 59

**วงเครือข่ายทางบก น้ำ อากาศ**

ทางบก เร่งก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพญา-มาบตาพุด และบางปะอิน-โคราช และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี เปิดให้บริการภายในปี 2563

ในปี'60 ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่มเติม คือ สายนครปฐม-ชะอำ และสายหาดใหญ่-ชายแดนสะเดา โครงการก่อสร้างทางหลวง 4 ช่วงจราจร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง เปิดบริการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (บางใหญ่-ตาดปูน) เร่งก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ติดตามการประกวดราคาสายสีส้ม สายสีชมพู สายสีเหลือง

ในปี'60 เริ่มก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้ามหานคร 10 เส้นทาง ใน กทม.และปริมณฑล เร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่ 6 สายแรก ได้แก่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบบ้าน-แก่งคอย และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงประจวบฯ-ชุมพร ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงนครปฐม-หัวหิน และช่วงหัวหิน-ประจวบฯ ระบบรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 จำนวน 8 เส้นทาง ให้สามารถดำเนินการได้ในปี'60 ขณะที่โครงการความร่วมมือก่อสร้างทางรถไฟ ไทย-จีน และไทย-ญี่ปุ่น จะผลักดันอย่างต่อเนื่อง

ทางน้ำ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) แหลมฉบัง แล้วเสร็จ พ.ย. 60 พัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออกและตะวันตก

ทางอากาศ อาทิ โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 รองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคนต่อปี พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง รองรับผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ท่าอากาศยานอุตรดิตถ์

**2 ปีรัฐบาล ลด แลก แจก แกมตามกลไกประชารัฐ**



# ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาบางส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

16 ก.ย. 2559

**ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาบางส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น**

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 50.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.24 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 49.75 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.06 บาท ราคาของท้องถิ่น กิโลกรัมละ 49.10 บาท ราคาของที่ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 51.91 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 51.39 บาท ปรับลดลง 0.13 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.08 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 51.00 บาท ราคาของที่ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.69 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.02 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 252,500 กิโลกรัม น้ำยางสด 46.80 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.50 บาท

ราคาขายได้รับปัจจัยบวกจากตลาดมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า หลังจากสหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีกที่ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อยเนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่ปลูกยาง อย่างไรก็ตามราคาขายได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินเยนและเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคาขายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 54.49 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 56.06 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ปิดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.68 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.14 บาทต่อกิโลกรัม

## ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิดา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

# เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวน ยางพารา ฝ้าระวังการระบาดของโรครากขาว

17 ก.ย. 2559

นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ทำให้สภาพอากาศในจังหวัดตรัง เหมาะสมที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุโรครากขาวในยางพารา เนื่องจากอากาศมีความชื้นจากการที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากต้นยางพาราเกิดโรคนี้แล้วจะทำให้ยางพารายืนต้นตาย และจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายให้แก่สวนยางพาราในวงกว้าง

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยให้สังเกตจากยอดพุ่มใบต้นยางพาราว่า หากมีสีเหลือง และใบมีลักษณะงอแงลง ซึ่งให้สันนิษฐานว่า เป็นโรครากขาว ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับยางพาราได้ทุกระยะการเจริญเติบโต แต่พบมากในยางพาราอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในยางที่ปลูกเป็นรอบที่ 2 ซึ่งต้นยางพาราที่เป็นโรคนี้จะแสดงอาการใบเหลือง และร่วง หากขุดดูรากจะพบกลุ่มเส้นใยสีขาว เจริญแตกสาขาปกคลุม และเกาะติดแน่นกับผิวราก ทั้งนี้เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะกลายเป็นเส้นกลมทึบสีเหลืองซีด ส่วนเนื้อไม้ของรากที่เป็นโรค ในระยะแรกมักแข็งกระด้างเป็นสีน้ำตาลซีด แต่เมื่อรุนแรงขึ้นจะกลายเป็นสีครีม โดยถ้าอยู่ในพื้นที่แฉะรากยางพาราจะอ่อนนุ่ม และมีดอกเห็ดขึ้นที่โคนต้น

สำหรับวิธีการป้องกันกำจัด เมื่อพบต้นยางพาราที่เป็นโรคให้ขุดทำลายเสีย และรักษาต้นข้างเคียง โดยการใช้สารเคมีไตรโคเดอร์มา (tridemorph) ไซโปรโคนาโซล (cyproconazole) หรือเฮกโซโคนาโซล (hexoconazole) ตามคำแนะนำในฉลาก ส่วนยางพาราที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป และเป็นโรค ควรขุดคลุมบริเวณต้น (ขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม.) เพื่อกันระหว่างต้นที่เป็นโรค และต้นปกติไม่ให้รากสัมผัสกัน หรือจะป้องกันในระยะยาว โดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. และรำ 4-10 กก. คนให้เข้ากัน แล้วนำไปหว่านรอบโคน 3-6 กก./ต้น ปีละ 2 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากพบการระบาดของโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ใด ขอให้เกษตรกรรีบแจ้งไปที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อให้คำแนะนำ และช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

## ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีรนนท์ พิรมธาวงศ์ผู้เรียบเรียง : วรณวิไล สนิทผลแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง